

สรุปการประชุมข้อหารือราชการของ สนม.สป. (Morning Talk) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น.
ณ ห้องทำงาน ผอ.สนม.สป. (เดิม)

ประเด็น	สาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	<p>- นายชานน วาสึกศิริ ผอ.สนม. สป. แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีเรื่องที่สำคัญๆ ที่ต้องดำเนินการ หลายเรื่อง เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการตลาดประชารัฐ ๒. <input type="checkbox"/>โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๓. การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ๔. <input type="checkbox"/>การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕. การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว ๖. การอนุญาตให้ดูตทราย 	ทุกคนรับทราบ
๓. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	<p>● นางจริยา ชุมพงศ์ ผอ.กพร. แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการประชุมจัดทำงบประมาณ รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีการประชุม ๒ รอบ คือ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นการประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๒ ของ มท. และเวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นการประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๒ ของ สป.มท. ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด และส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>● นางศิโรรัตน์ ชินอักษร ผอ.กพถ. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีนางสาว ดรณศิริ แพน้อย นวค.ชก. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า AMRDPE (ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication) เป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามกรอบแผนงานความร่วมมือของอาเซียนด้านการพัฒนา ชนบทและขจัดความยากจน โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมสำหรับกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนา ชนบทและขจัดความยากจน ประเทศสมาชิกเห็นพ้องให้จัดตั้งกลไกการดำเนินงานเพื่อร่วมกันแก้ไขและบรรเทาผลกระทบ ที่เกิดขึ้น โดยมีกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานหลักของประเทศไทย แต่ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศของไทย ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบในสัปดาห์นี้ที่ได้มีการจัดทำขึ้น เนื่องจากต้องทำเรื่องเข้า ครม. ให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ ผอ.กพถ.สนม. แจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>● นางสาวสุخيใจ กาญจนพิบูลย์ ผอ.กตป. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี มีกำหนดการ ดังนี้</p> <p>วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ กิจกรรมพบผู้นำท้องถิ่น ➢ การประชุมติดตามงานด้านความมั่นคง (กตป. ได้ประสาน กมณ. ในการจัดทำคำกล่าวให้กับ รมว.มท.) ➢ การเปิดตลาดปศุสัตว์ และนายกรัฐมนตรียพบประชาชน ➢ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ที่โรงงานน้ำมันปาล์ม ➢ การประชุมร่วมเรื่องเศรษฐกิจชายแดน และชายแดนใต้ 	<p>กพร.สนม.</p> <p>กพถ.สนม.</p> <p>กตป.สนม.</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และนายกรัฐมนตรียพบประชาชน ● นางสาวนภัสวรรณ ภูเจริญ นวค.ชพ. รกน.ผอ.กปพ. แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑. การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จโครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีจังหวัดปราจีนบุรี และกรมชลประทาน เป็นเจ้าภาพ ๒. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มที่คลองเปรมประชากร อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินการ ๓. การตรวจติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององคมนตรี ซึ่งได้มีการดำเนินการตรวจติดตามไปแล้ว ๒ ภาค คือ ภาคใต้และภาคเหนือ ต่อไปเป็นภาคอีสานที่จังหวัดสกลนคร ● นายชินวัฒน์ อัครโนมันต์ นวค.ชพ. รกน.ผอ.กกพ. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งมีการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่าหนึ่งหมื่นราย การขับเคลื่อนงานต่อไป คือ <ul style="list-style-type: none"> ● การประชุมร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีย (เรณู ตั้งจิตวิภากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรียฝ่ายการเมือง) โดยมีรอง ปมท.บ. เข้าร่วมการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชุมเตรียมงานแถลงข่าวเปิดงาน Grand opening โครงการตลาดประชารัฐ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และเตรียมการจัดงาน Grand opening ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ คลองผดุงกรุงเกษม โดยมีนายกรัฐมนตรียเป็นประธาน ● การจัดงานตลาดประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีการขายสินค้าจากตลาดประชารัฐทั้ง ๙ ประเภท ● การขอขบประมาณในการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ● ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการช่วยราชการ กกพ.สนผ. เป็นการชั่วคราว ๒ - ๓ เดือน ในการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ● นางสาวแกมแก้ว คงเชื่อนาค นวค.ชก. แทน ผอ.กมน.สนผ. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง การดำเนินการเรื่องแรงงานต่างด้าว โดยจะมีการจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงาน ต่างด้าว (Zoning) ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง กมน.สนผ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาข้อมูลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยจะมีการประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๑๖ จังหวัด ทั้งนี้ นายปฐมพล เย็นอาคาร นวค.ชพ. ได้เพิ่มเติมในเรื่องการแถลงข่าวการสร้างคามสมานฉันท์ (สัญญาประชาคม) พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้ จะทราบวันแถลงข่าวที่ชัดเจน ● นางสาววิรัชญา สงวนเสริมศรี ผอ.กสม.สนผ. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการดำเนินงานของ กพน. ในการนำไฟฟ้าลงดิน ซึ่งติดปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการเรื่องขยะ ซึ่ง ปมท. จะนำมาเป็นวาระการดำเนินงานของกระทรวง โดยจะนำผู้นำชุมชนมาร่วม ในการดำเนินการเรื่องขยะ 	<p>กพร.สนผ.</p> <p>กมน. สนผ.</p> <p>กสม.สนผ.</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> ● นางนิตศนีย์ ฉัตรโชติภวรงค์ ผอ.กอก.สนผ. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ชั้น ๕ 	กอก.สนผ.
๓. ข้อสั่งการ	<ul style="list-style-type: none"> ● การจัดทำบรรยายสรุปเกี่ยวกับ มท. ● การสมัครเข้าโครงการจิตอาสา โดยให้บุคลากรของ สนผ. ร่วมสมัครเข้าโครงการ โดยให้ กปพ.สนผ. ประสานการสมัครเมื่อมีการเปิดรับสมัครครั้งต่อไป ● การจัดทำข้อมูลสรุปของคณะกรรมการชุดต่างๆ 	กพร.สนผ. กปพ.สนผ. กพถ.สนผ.